



ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

# SWU WEEKLY



โรงแรมสุภา มศว  
ชั้นที่ 16-17 อาคารสุวิเพ็ล็กซ์

www.swu.ac.th



ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์  
0-2649-5000 / 0-2259-7186

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม EDUCATION IS GROWTH

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554

ฉบับที่ 187

## โรงแรมสุภูเทพล

### ธุรกิจที่งอกงามทางปัญญาในสถานศึกษา มศว

ปัจจุบันมีสถานการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งที่หันมาจัดตั้งประกอบการธุรกิจทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว ไม่นับรวมกับการเปิดหลักสูตรวิชาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการสปา การจัดการท่องเที่ยว การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร การจัดการไมซ์และอีเวนต์ เป็นต้น จึงอาจไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่วันนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เปิด "โรงแรมสุภูเทพล" (SWUTEL)



ฉบับที่ 2

### รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา ทศตะ ศิษย์เก่า มศว ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา ทศตะ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์



ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (อปมท.) ณ โรงแรมรามาร์คเด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการศึกษา

ดร.วยุพา ทศตะ ทำงานด้วยความเสียสละโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมให้ศิษย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและชีวิต เช่น การนำนิสิตไปร่วมเสนอมผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศเป็นต้น การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียง มีความกตัญญูกตเวทิตา



ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-net) ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้สูงขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มศว ประธานมิตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริยุภา พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้ประสานงาน



ความร่วมมือทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ อองอาจ นิชพัฒน์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับนายวิฑิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้

โรงแรมสุเวเทล ธุรกิจห้องกงาม  
ทางปัญญาในสถานศึกษา มศว

## ขึ้นบนชั้น 16-17 บนพื้นที่ สวีนิเพล็กซ์ ถนนอโศกมนตรี

คนส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับชื่อของ “โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี” ของวิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของประเทศไทยที่มีการก่อเกิดของการประกอบการธุรกิจโรงแรมขึ้นในสถานศึกษาในช่วงยุคแรกๆ เพราะในช่วงเวลานั้นมีสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรเพื่อไปประกอบวิชาชีพทางด้านบริการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ไม่เพียงพอ และที่มีอยู่บางสถาบันที่จัดสอนเพียงทฤษฎี ทั้งที่ในการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมนั้นต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบกับการขาดแคลนหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบทางวิชาชีพด้านธุรกิจโรงแรม ที่ต้องการให้มีการสอนสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและความต้องการของโรงแรม ตลอดจนขาดผู้นำในการพัฒนาด้านวิชาการของธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะต้องพัฒนาทางด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติไปพร้อมกัน ทว่าในช่วงยุคหลังๆ จนถึงปัจจุบันก็เกิดมีโรงแรมหลายแห่งที่สถานศึกษาชั้นนำของภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดตั้งเป็นของตนเอง ด้วยเหตุผลไม่แตกต่างจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นมากนักซึ่งอาจจะเป็นความเหมือนหรือเป็นความแตกต่างจากการเปิดตัวของ “โรงแรมสุเวเทล”



ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อย่างไรนั้น **อ นุ น า ร ถ พัฒน ประสิทธิ์ ผู้จัดการโรงแรมสุเวเทล** ได้เล่าถึงโรงแรมสุเวเทลแห่งนี้ขณะนำชมห้องพักบนชั้นที่ 16 และชั้นที่ 17 ณ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ขึ้นว่า “หากจะกล่าวถึงโรงแรมสุเวเทล จะแตกต่างหรือเหมือนกับโรงแรมที่มีอยู่ในสถานศึกษาบางแห่งอย่างของวิทยาลัยดุสิตธานีนั่นก็คงต้องบอกว่าสุเวเทลของ มศว ไม่เหมือนกับโรงแรมในสถานศึกษาที่อื่นอย่างแน่นอน แต่เราก็เป็นโครงการการศึกษาต่อเนื่องของภาคบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว ซึ่งนั่นก็หมายความว่าโรงแรมสุเวเทลแห่งนี้จะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรม ในสังกัดของคณะสังคมศาสตร์ มศว อย่างแน่นอนและ

ในอนาคตเราจะขยายผลไปยังนิสิตหรือหน่วยงานอื่นๆ แต่ข้อสำคัญคือที่นี่ต้องเป็นที่สอนให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานการโรงแรมอย่างแท้จริงคือเหมือนกับการได้ทำงานจริง แน่แน่นอนว่าเมื่อเราเป็นโรงแรมและเป็นโรงแรมที่อยู่ในสถานศึกษา เราก็ต้องมีการวิชาการ การสัมมนาทางวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยกลุ่มลูกค้ำกลุ่มครูอาจารย์ นักวิชาการหรือบุคลากรทางด้านการศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกก็จะสามารถมาใช้บริการที่โรงแรมสุเวเทลได้ทั้งในเรื่องของการจัดอบรม จัดสัมมนา ก็จะมีโปรแกรมพิเศษต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงที่เรากำลังขอพท์โอเพนนิ่งในเดือนมีนาคมนี้ เปิดให้บริการแล้ว ราคาพิเศษในโอกาสเปิดโรงแรมสุเวเทล ห้องพักรหัสดวงดลบายระดับ 4 ดาว รับส่วนลดห้องพักสูงสุด 50 % เริ่มต้นที่ราคา 1,250+ บาท บริการห้องพักรวมอาหารเช้าและฟรีอินเทอร์เน็ต



ตลอดการเข้าพัก ราคาพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2554 “สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอนุ นารถ พัฒน ประสิทธิ์ (ผู้จัดการโรงแรมสุเวเทล) โทรศัพท์ 02 - 169 1000 - 2 โทรศัพท์มือถือ 081 - 611 3934 อีเมลล์ [anunart@hotmail.com](mailto:anunart@hotmail.com) เว็บไซต์ <http://swutel.swu.ac.th>

โรงแรมสุเวเทล (Swutels) ชั้น 16-17 เลขที่ 114 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทรศัพท์ 02 - 169 1000 - 2 โทรศัพท์มือถือ 081 - 611 3934 อีเมลล์ : [anunart@hotmail.com](mailto:anunart@hotmail.com) เว็บไซต์ <http://swutel.swu.ac.th>

## อย่าลดมาตรฐาน ครูพันธุ์ใหม่



แน่ชัดแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 40 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันการผลิตครูรายใหญ่ของประเทศ มีมติไม่ร่วมสังฆกรรมแน่นอนในโครงการครูพันธุ์ใหม่หลักสูตร 6 ปี ไม่ว่าจะให้เงินอุดหนุนอุดหนุนวิชาเอก

อื่นๆ มาเรียนครูต่ออีก 2 ปี ที่เรียกกันว่าหลักสูตรผลิตครู 4+2 หรือจะเรียนครูรวดเดียว 6 ปี แล้วได้ปริญญาโทไปเลยซ้ำทั้งที่ค่า ชาติทั้งเหตุผล ชาติทั้งหลักการที่นำเสนอ แม้จะถูกสังคมบางกลุ่มมองทะลุถึง

สภาพการไร้ศักยภาพในตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏเองที่ว่า ปัจจุบันมีอาจรักษาสถาบันที่เคยเป็นเลิศในด้านผลิตครูได้เช่นในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) และคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีความพร้อมทุกด้าน ยังบอกว่าไม่พร้อมจะเปิด การปรับหลักสูตรให้ทันทำการเรียนการสอนในปี 2554 เป็นไปได้ยาก เป็นเรื่องใหญ่และมีความสำคัญต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ที่สำคัญหลักสูตรครู 5 ปีที่เพิ่งจบเพียง 2 รุ่น ยังไม่มีการประเมินคุณภาพแต่อย่างใด ขนาดที่ประชุมคณะบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ส.ท.) พบข้อบกพร่องหลายประการขอให้ทาง สกอ.นำไปพิจารณาปรับ ปูร่องแก้ไข นอกจากนี้ไม่มีคำตอบแล้ว ยังเดินหน้าเช่นโครงการผลิตครู 6 ปี ออกมาอีกเห็นด้วยกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ 6 ปี ไม่ว่าจะเป็คุณภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องวุฒิ ปริญญาเอก หรือ รศ.ไม่น้อยกว่า 5 คน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 ต่อนักศึกษา 5 และ

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาทั้งปริญญาโท 2 ปี และ 6 ปี ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด GPAX 3.00 ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการและสอบผ่านภาษาอังกฤษตามที่กำหนดและกรอบมาตรฐานหลักสูตรครูไม่ว่าพันธุ์ใหม่-พันธุ์เก่าหรือพันธุ์ไหนๆ หรือแม้กระทั่งหลักสูตรใดๆ ที่จะผุดขึ้นมาในอนาคต ต้องเข้มในทุกจุด ทุกกระบวนการ เพื่อมาตรฐานและมีคุณภาพที่มั่นใจได้ให้สมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง สถาบันใดไม่เข้ากรอบ กลุ่มไหนขอลดหย่อนเกณฑ์ ย่อมสะท้อนถึงความไร้คุณภาพที่จะมีผลตามมาสุดท้าย จำเป็นหรือไม่ที่ครูพันธุ์ใหม่ จะต้องเรียนให้จบรวดเดียว 6 ปี โดยไม่เว้นวรรคให้ออกไปเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นบทเรียนในการสร้างครูดี ๆ ให้กับประเทศต่อไป

(อ้างอิงจาก คอธัมภ์ เถาะเสียบคลองผดุง โดยคุณศุภ ฤกษ์ ราชดำเนิน [tulscom@gmail.com](mailto:tulscom@gmail.com))

• กิต - คมวาทกรรม  วิจารณ์ ตีจอร์น



ความพยายามในการก่อเกิด “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” เป็นยุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนอีกมิติหนึ่ง อีกกระบวนการหนึ่ง รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ (รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย) กล่าวเสริมว่า “การทำตามกระแสเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นใครก็ได้ แต่การสร้างกระบวนการทัศนใหม่ การสร้างอัตลักษณ์ใหม่... ทำยากมาก” แล้ววิทยาลัยโพธิวิชชาลัยอีกกระบวนการหนึ่ง อีกอัตลักษณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นจริง ๆ

# กลิ่นพระราชทาน

• นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว  สบเส็ง

## วัดพระธาตุแช่แห้งและม็อบข้าวโพด จังหวัดน่าน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้หน่วยราชการ มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ นำไปถวายยังพระอารามหลวงในช่วงกฐินกาล หนึ่งเดือนหลังพระราชกาลราวเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนของทุกปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวด้วย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดปัจจุบัน(2546 - 2554) เมื่อรับหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยช่วงแรกปี 2546 (28 มิถุนายน 2546) ได้พิจารณาเห็นว่า การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานหรือการทอดกฐินนั้นนับเป็นมหากุศล หนึ่งปีจะมีโอกาสอนุโมทนาบุญเพียงครั้งเดียว เป็นโอกาสอันงดงามที่พุทธศาสนิกชน ชาว มศว จะได้อนุโมทนาบุญร่วมกัน ซึ่งพลังศรัทธาและพลังร่วมดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงกายแรงใจ แรงบุญ ในบ้าน มศว นั้นหมายถึงว่า “พลังร่วม” ดังกล่าว ย่อมส่งผลบุญต่อการบริหารจัดการ การทำงานร่วมกัน ความสมัครสมานสามัคคี และองค์สุดท้ายคือ ประสิทธิภาพการทำงานของชาว มศว ความเจริญก้าวหน้าของ มศว ซึ่งจะส่งผลส่งคุณูปการแก่สังคมไทยในท้ายที่สุด

ยิ่งเป็นพระกฐินพระราชทานภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลบุญย่อมทวีคูณอย่างหาที่สุคติได้

เราต่างประสงค์ให้เป็นงานสำคัญเป็นหนึ่งงานใหญ่ในรอบปี บูรณาการอนุโมทนาบุญกับการพัฒนาระบบห้องสมุดในวัด ในโรงเรียน นำหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่ที่บูรณาการทั้งหมอรักษา หมอพื้น หมอพยาบาล และการบริการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ คณะจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะต่างๆ บริการทั้งพระภิกษุ สามเณร ประชาชน นักเรียน ซึ่งการบริการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากชาว มศว อย่างมากมาย ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากทุกวัดทุกชุมชนอย่างดียิ่ง

นับด้วยแปดปีที่ผ่านมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ปฏิบัติเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ จะมีชาว มศว ได้ร่วมอนุโมทนาบุญปีละประมาณ 300 - 500 คน มีชมรมผู้สูงอายุ มศว ไปร่วมอนุโมทนาบุญอย่างคับคั่งทุกปี ได้ซึ่งงบประมาณสวัสดิการที่พวกเราช่วยกันหามา บริการบุคลากรที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญอย่างดียิ่ง ก็เสียต๋อยโอกาสและการไม่ใช้โอกาสของบุคลากรที่ไม่ไปร่วมบุญดังกล่าว

อธิการบดีกล่าวเสริมว่า “มศว สังคมบุญมามาก มศว ทำบุญมาก มศว ย่อมเจริญก้าวหน้าก้าวไกลอย่างแน่นอน”

แปดปีกับการไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทานในทุกภูมิภาค วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ มหานคร วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน วัดสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดสระแก้ว วัดพระบรมวงศ์อิศวรราชมววิหาร พระนครศรีอยุธยา

ในบรรดาพระกฐินพระราชทานแปดครั้งนั้น ครั้งที่ตื่นเต้นเร้าใจระทึกใจมากที่สุดในช่วงเวลาของการเดินทางคือ การเดินทางไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน (24 ตุลาคม 2551) การพิจารณานำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ด้วยพื้นที่จังหวัดน่านเป็นหนึ่งจังหวัดติดชายแดน สปป.ลาว เป็นยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของ มศว ในการบริการทางการศึกษาแก่ชุมชนผู้ยากไร้ ชายขอบประเทศ ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพชรในตมที่ร่วมมือกับ กอ.รมน. ผลิตภัณฑ์ติดครูดินถิ่นมา 25 - 26 ปี โครงการบัณฑิตคืนถิ่นทางด่วน สังคมศาสตร์ ทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการหลังสุดของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยที่สระแก้ว ติดเขมร แม่สอด ติดพม่า สตูดิโอมาเลเซีย ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ที่เสียสละและทำหายนาม

ส่วนโครงการที่จังหวัดน่านนั้น เป็นโครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่นของคณะวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่นกัน หลายคนกล่าวว่า “คุณครูศิษย์เก่า มศว ยึดยึดอดอดยจังหวัดน่าน และจังหวัดต่างๆ ไว้หมดแล้ว” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนัก

จำได้ว่าช่วงกลางเดือนตุลาคม 2551 นั้น ม็อบข้าวโพดที่จังหวัดน่านเริ่มแสดงปฏิกิริยาประท้วง ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าว ข้าวโพดราคาตกมาก ดังที่เราทราบกัน จังหวัดน่านซึ่งเป็นเมืองปิด วัฒนธรรมเข้มแข็งสืบทอดมายาวนาน มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีเจ้าปกครองสืบทอดกันมาในอดีต คนละสายกับสายลำพูนและเชียงใหม่ มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นดอย

เป็นขุนเขา เป็นพื้นที่สีแดงในช่วงสงครามเย็น เป็นพื้นที่สีแดงที่เข้มแข็งมาก

ภูเขาที่ถูกบุกรุกซึ่งก็เหมือนกับทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ใช้ปลูกข้าวโพดปลูกกระท่อมป่า และพืชผักอื่นๆ เมื่อข้าวโพดล้นตลาด ข้าวโพดราคาตก ม็อบข้าวโพดก็ตามมา ก่อนหน้าการเดินทางไปทอดกฐินพระราชทาน ชาวภทวิความรุนแรงยิ่งขึ้น จนถึงการปิดถนนที่จังหวัดน่านหลายวันก่อนถึงวันทอดผ้าพระกฐินพระราชทานของ มศว

ม็อบชุมนุมย่อมมีจิตวิทยาที่เข้มข้น มีอารมณ์ร่วม ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามผู้นำ ยึดเยื้อได้ รุนแรงได้ แดกหักได้ ร้ายแรงถึงชีวิตได้

ข่าวการชุมนุมปิดถนนของม็อบข้าวโพดทวีความรุนแรงขึ้น นำมันเต็มรถในจังหวัดน่านเริ่มขาดแคลน รุกชนส่งน้ำมันเข้าไปไม่ได้ พัดนาไปถึงขึ้นคนออกจากจังหวัดน่านไม่ได้และเข้าจังหวัดน่านไม่ได้ ตำรวจเข้ามาตรึงกำลังอยู่ เผชิญหน้ากับม็อบ

หน่วยเตรียมการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนำโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สมเกียรติ ทัพยทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย รองผู้อำนวยการและทีมงาน ล่องหน้าไปก่อน ไปติดอยู่ที่ม็อบ ได้ประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด ตำรวจและม็อบทุกอย่างยังไม่สามารถยืนยันอะไรได้ “ม็อบก็คือม็อบ”

อธิการบดีและคณะกฐินพระราชทานหลายร้อยชีวิตเดินทางตามกำหนดการประสานงานกับทุกส่วนอยู่ตลอดเวลา คำถามที่ตามมาคือ ถ้าม็อบประชาชนไม่ยอมให้คณะหรือขบวนกฐินพระราชทานผ่านไปจะทำอย่างไร

อธิการบดียืนยันว่าต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอน ท่ามกลางความไม่มั่นใจของอีกมากมายหลายคน แม้จะรู้ว่าอธิการบดีมีประสบการณ์มาบ้าง ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2516 และม็อบอื่นๆ รวมทั้งที่ท่านยืนยันว่า “เราไปทำบุญ” ... “มศว ทำบุญมามาก” คณะก็ยังไม่มั่นใจ

เมื่อคณะกฐินพระราชทานเดินทางมาถึงม็อบ คณะทำงานล่องหน้า ตำรวจและผู้บริหารท้องถิ่น ได้เข้ามาต้อนรับและชี้แจงเรื่องต่างๆ อธิการบดียืนยันที่จะขอพบกับม็อบ ตำรวจและชาว มศว ตูอาการหวังใจอยู่ไม่น้อย หลายคนล้อมหน้าล้อมหลังปกป้อง เผชิญหน้ากับม็อบหรือฝูงชนที่เคร่งเครียดเผชิญหน้ากันอยู่ เมื่อม็อบ

ประกาศเป็นสาธารณะว่า “ห้ามผ่านเข้าออกจังหวัดน่าน” ถ้าปล่อยให้ขบวนกฐินพระราชทาน มศว ผ่าน “จะขาดความศักดิ์สิทธิ์ของม็อบ”

คณะของอธิการบดีเพียงไม่กี่คนเผชิญกับม็อบข้าวโพด ผู้คนแออัด เต็มที่รถบรรทุกเต็มถนน อากาศร้อนจัด บรรยากาศทรมานยิ่งนัก อธิการบดีหน้ามึง ท่ามกลางม็อบมากมายที่เคร่งเครียดหารอยยิ้มไม่ได้ “พวกเรามาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ เป็นกฐินพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะไปทอดที่วัดพระธาตุแช่แห้ง... กฐินพระราชทานเป็นมหากุศล ถือว่าเราทำบุญด้วยกัน”

“ลูกศิษย์ของเรามากมายเป็นครู อยู่ยออดอดยจังหวัดน่าน”

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของเรา”

ม็อบไม่พูดอะไรมาก หลายคนโบหน้ายังคงเคร่งเครียด หลายคนพยักหน้า แล้วม็อบข้าวโพดก็ถอยออกไปหาหรือกันไม่ห่างจากเรามากนัก ดูเขาหรือกันอย่างไรซึ่งจริงจังถกเถียงกัน ซึ่งมีชื่อไม่ พวกเราได้แต่เฝ้าดูด้วยใจระทึกใจ ไม่ทราบ ไม่มั่นใจว่า ม็อบชาวบ้านจะสรุปว่าอย่างไร เราจะได้ไปทอดกฐินหรือไม่ หรือเราจะต้องหันกลับกรุงเทพฯ

เวลาผ่านไปนานมาก ท่ามกลางผู้คนและอากาศร้อน บรรยากาศดูดีขึ้น มือนคลายลง ลักพักพวกเขาที่เดินมาหาเรา แล้วบอกว่า “ยอมให้ผ่านไปได้” อธิการบดียกมือไหว้และขอบคุณ พวกเราทุกคนยกมือไหว้ และขอบคุณ... ทุกคนยิ้มอย่างโล่งใจ

หลังจากนั้นก็ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าม็อบจะเปิดทางได้ เพราะรถบรรทุกและผู้คนเต็มไปหมด เราผ่านม็อบยาวเหยียดไปด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณและด้วยสำนึกว่า “ทุกคนล้วนมีเนื้อนาบุญ ทุกคนอยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภาร ทุกคนมีความจำเป็น ทุกคนมีเหตุผลโดยถ้วนหน้า”

“ขอบุญกุศลทั้งปวงบังเกิดแก่ผู้ร่วมบุญ ชาว มศว และชาวเมืองข้าวโพดทั้งปวง”

ครับ... กลิ่นพระราชทานวัดพระธาตุแช่แห้งและม็อบข้าวโพด จังหวัดน่าน จะอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนตลอดไป

## ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ



วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 17.00-23.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำหน่ายบัตรที่นั่งในราคา 300 บาท/คน หรือ 3,000 บาท/โต๊ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-260 9546 -7 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ร่วมงาน "ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2554" เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่า ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และเพื่อหารายได้สมทบกองทุน "ศิษย์เก่า มศว"

## ปฏิทิน

กิจกรรมข่าว มศว

ศิลปะ/บันเทิง/นิทรรศการ



นิทรรศการศิลปะ G 23 เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อาคาร 22 ชั้น บนพื้นที่สูงนิโพลิส ประกอบด้วยห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอดนตรีและศิลปะการแสดง ศูนย์แฟชั่นและเครื่องประดับ ศูนย์มัลติมีเดียและแอนิเมชัน อุทยานไซเบอร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง พิพิธภัณฑ์การศึกษา และอื่นๆ ขณะนี้ยังมีนิทรรศการศิลปะ "รูป นาม ความคิด" เป็นผลงานของศาสตราจารย์ ดร.วิโรฒ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว โครงการที่ขึ้นชื่องานศิลปะแนว Abstract หรืองานแนวนามธรรมที่ป้ายสีตามแรงบันดาลใจของศิลปิน ก็ไปชมกันได้

นอกจากนี้ยังมีงานในกลุ่มมูลนิธิ อารี สุทธิพันธุ์ เป็นงานแนวภาพหลายตา หรือนิทรรศการส่วนสุดท้ายคือกลุ่มงานศิลปะแนวยุคหลังทันสมัยชื่อว่า "เรื่องจริงไม่อิงนิยาย" มีศิลปินหลากหลายเข้าร่วมแสดงผลงาน เชิญชวนผู้ที่ทำงานศิลปะ ผู้สนใจงานศิลปะ นักเขียน นิสิต นักศึกษา ร่วมชมงานศิลปะ เพราะจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจมากมาย โดยเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2554 วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น. ใครที่อยากหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ก็ลองไปชมกันได้

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL

## ศิษย์เก่า มศว ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552

คณาจารย์ครูอาจารย์และแผ่นดินเกิดนอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. วยุพา ทศะยังได้ทำหน้าที่ครูผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุน คำจูงใจให้มีโอกาสได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เช่นการนำนิสิตไปแสดงการเล่านิทานเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร. วยุพา ทศะมีความดีเด่นด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีการครองตนและครอบครัว เป็นผู้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการปฏิบัติตน มีความมั่นคงทางจิตใจ และมีความกตัญญูกตเวทิตา รับผิดชอบอุปการะบุพการีอย่างดีและสม่ำเสมอ การครองงาน ทำงานด้วยความขยัน หมั่นเพียรและเอาใจใส่ และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบเสมอ การครองคน เป็นครูอาจารย์ที่เป็นที่เคารพของศิษย์ และเป็น 3607 ที่ปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า เป็นที่เคารพยกย่องทั้งหน้าเป็นปราชญ์บุคคลผู้ทำหน้าที่ครูได้อย่างดีเยี่ยม สามารถสอนให้ศิษย์เป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคม เป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เป็นนักวิชาการที่มีผลงานด้านวิชาการดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาต่างๆ มากมายทำให้สามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและของชาติให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติที่ประชุมประสานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอ.มท.) ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรประกาศมอบยกย่องให้ รองศาสตราจารย์ ดร. วยุพา ทศะ เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอ.มท. ประจำปี พ.ศ. 2552 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรติให้ปรากฏและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
**ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5**  
17-18 มีนาคม 2554

ณ โรงแรมสุโขทัยอินเตอร์คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร  
17-18 มีนาคม 2554

**รูปแบบการประชุม**  
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นี้ มีรูปแบบการประชุมวิชาการที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

**กำหนดการ**  
17 มีนาคม 2554 : 08.00 น. ลงทะเบียน / 10.00 น. พิธีเปิด / 11.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย / 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / 13.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย / 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / 15.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย / 16.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / 17.00 น. ปิดการประชุม

**หัวข้อจัดการประชุม**  
1. การจัดการเรียนการสอน / 2. การวัดและประเมินผล / 3. การวิจัยทางการศึกษา / 4. การพัฒนาหลักสูตร / 5. การพัฒนาบุคลากร / 6. การพัฒนาสถานศึกษา / 7. การพัฒนาสังคม

**acomu**  
Association of Colleges of the Ministry of Education



**กองบริการการศึกษา :** รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว เป็นประธานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมสร้าง: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของงานบริการการศึกษา" ร่วมกับ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จีระเดชะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบุคลากรกองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเคปราชา 9.ชลบุรี



**เยี่ยมชมโรงแรมสุโขทัย :** นายอนุชา นาคาศัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการโรงแรมสุโขทัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำคณะประชาสัมพันธ์ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว เข้าชมโรงแรมสุโขทัย บนชั้นที่ 16 และชั้นที่ 17 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ถนนอโศกมนตรี



**คณะพหุศึกษา :** ภาควิชาสุขศึกษา คณะพหุศึกษา มศว จัดโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพให้กับนิสิต ในการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพของนิสิตภายใน มศว อังคัก



**สาธิตประถม มศว :** นิกเขียนต้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาเมืองโบราณ 9.สุภัทราปราการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบแพร่หลายของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์) มศว บทกวีฉบับสั้น (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 2 เดือน) และป้ายคำขวัญในทีวี สำหรับประชาสัมพันธ์ได้ที่ prswunews@gmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2259-7166